

ลุ้นเด็กหญิง 12 ปี ฉีดวัคซีนเอชพีวี

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกว่า จนถึงขณะนี้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวียังมีราคาแพง ซึ่งจากการตรวจสอบราคาจากผู้ผลิตทั้งบริษัท เอ็มแอลดี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แกสลิคโซลิมิทโคสตัน (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งราคาเข็มละ 550 และ 800 บาท แต่ยังไม่มีการต่อรองราคา หรือการประกวดราคาแต่อย่างใด ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ วันที่ 27 สิงหาคมนี้ เพื่อพิจารณาตัดสินใจว่าจะบรรจุในชุดวัคซีนพื้นฐาน บริการฟรี เป็นนโยบายของประเทศต่อไปหรือไม่

“หากได้รับอนุมัติ เบื้องต้นมีแนวโน้มฉีดฟรีให้เด็กหญิงอายุ 12 ปีทั่วประเทศ ซึ่งมีประมาณ 400,000 คน หรือเริ่มเป็นโครงการนำร่องประมาณร้อยละ 10 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคก่อน โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด” นพ.สุรวิทย์กล่าว และว่า ที่ประชุมทุกครั้งที่ผ่านมามีความเห็นว่าให้ต่อรองราคาให้ต่ำที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ หากสั่งซื้อปริมาณมากราคาจะถูกลง หรือหากร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ใช้ระบบตลาดในการต่อรองราคาร่วมกัน อำนาจต่อรองจะสูงขึ้น แต่ก็จะทำให้การดำเนินการในไทยล่าช้า โดยขณะนี้ประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ซื้อวัคซีนในราคาเข็มละ 520 บาท ส่วนในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา ที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีข้อมูลว่าซื้อวัคซีนได้ในราคา 100 บาทเศษ แต่เป็นราคาที่เป็นการสั่งซื้อจำนวนมากใช้ทั้งทวีป และส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ แต่ประเทศไทยไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว

ศึกษาต่อยอดคนवादไทย พิสูจน์ 'แก๊งค์เข็มนาฬิกา'

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ พิสูจน์ความเชื่อ 'वादไทย' เสริมสมรรถภาพทางเพศ คาดรู้ผลภายในปี 2556

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เปิดเผยในการแถลงข่าวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ซึ่งมีพิธีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "वादไทย มรดกไทย สู่มรดกโลก" ว่า การवादไทยจัดเป็น 1 ใน 4 สาขาวิชาชีพ ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ให้การรับรอง ปัจจุบันมีหมอนวดที่ได้รับการประกอบโรคศิลปะเกือบ 2,000 ราย ซึ่งมีทั้งนวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อการรักษา โดยหมอนวดเหล่านี้ผ่านการอบรมไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง ส่วนผู้ช่วยหมอนวดผ่านการอบรมไม่เกิน 60 ชั่วโมง

นพ.สุพรรณกล่าวถึงการนวดกระชับที่หลายคนเข้าใจผิดว่าสามารถช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ หรือแก๊งค์เข็มนาฬิกาได้ว่า ข้อเท็จจริงการนวดกระชับเป็นการนวดรักษาต่อมลูกหมากโต แก๊งค์เข็มนาฬิกา ไม่ใช่การนวดที่อวัยวะเพศชายโดยตรง ส่วนปัญหาเข็มนาฬิกาเกิดจากหลายปัจจัย



นพ.สุพรรณ
ศรีธรรมมา

"การนวดอาจช่วยในแง่การไหลเวียนโลหิต ซึ่งในระดับภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการนวดคล้ายกับการแก๊งค์เข็มนาฬิกาเช่นกัน แต่ไม่มีงานวิจัยรองรับและไม่ใช่นวดเพื่อแก๊งค์เข็มนาฬิกาโดยเฉพาะ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผมได้มอบหมายให้กลุ่มงานการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการนวดไทยสู่ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ เพราะเรื่องนี้ยังไม่เปิดกว้าง เป็นเพียงการบอกปากต่อปาก คาดว่าผลการศึกษาก็มีความคืบหน้าในช่วงปี 2556 การที่สนับสนุนการศึกษาเรื่องนี้ เพื่อต้องการให้เกิดความชัดเจนว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร และปลอดภัยอย่างน้อยแค่ไหน เพราะปัจจุบันมีหมอนวดที่ไม่ผ่านการอบรม และไม่มีความเชี่ยวชาญ

โดยตรง แต่มีการโฆษณา จึงขอเตือนประชาชนให้ระวัง" นพ.สุพรรณกล่าว

นางรัชนิ ราชบุรีเจ้าวิจัยสุข หัวหน้ากลุ่มงานการนวดไทย กล่าวว่า โครงการนี้จะศึกษาร่วมกับการแพทย์ปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ศึกษาถึงความเป็นไปได้ว่าการนวดไทยสามารถช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้จริงหรือไม่ และว่า ในการนวดนั้น ไม่ได้เน้นตัวอวัยวะเพศชาย แต่จะนวดบริเวณด้านหลัง คือ ก้นกบ ส่วนด้านหน้าจะนวดไล่ลงมาบริเวณหัวเข่า กดตามเส้นเฉพาะ ซึ่งต้องใช้หมอนวดที่เชี่ยวชาญจริง โดยเบื้องต้นจะมีการสาธิตการนวดเป็นตัวอย่าง 6 ราย ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 5-9 กันยายนนี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี

ผอ.สุภาภรณ์ บิดิพร หัวหน้าโครงการสาธิตการพัฒนาลดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โรงพยาบาล (รพ.) เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า สำหรับภูมิปัญญาไทยที่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศที่ได้รับการยอมรับมากคือ การใช้สมุนไพร ได้แก่ เครือเขาแกะ รวงแดง หลังกางหนุ่ม น้ำแม่กลอง วัชระทิมโรง ฯลฯ โดยนิยมทำเป็นยาต้ม ยาขม คั้นเพิ่มกำลังวังชา

สธ.สอนเพศศึกษา 12โรงเรียน‘กทม.’

นพ.สุวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจวัยรุ่นเรื่องเพศศึกษา ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ว่า สธ.ได้รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้องให้แก่วัยรุ่น นำร่องในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ 2.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 3.โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 4.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 5.โรงเรียนเอสแบค นนทบุรี 6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 7.โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 8.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 9.โรงเรียนศิลาจารึกพิพัฒน์ 10.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 11.โรงเรียนเอสแบค สะพานใหม่ และ 12.โรงเรียนสาธิตเกษร

นพ.สุวิทย์กล่าวว่า สถิติในปี 2554 พบว่า วัยรุ่นหญิงของไทย อายุ 10-19 ปี คลอดบุตร 131,400 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของหญิงคลอดบุตรทั้งหมดในประเทศ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการคลอดบุตรในวัยรุ่นระดับโลกที่มีร้อยละ 11 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นในทวีปเอเชีย ที่พบร้อยละ 14 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการร่วมเพศ คิดว่าร่วมเพศครั้งเดียวไม่ตั้งครรภ์ หรือใช้ถุงยางอนามัยขัดขวางความรู้สึกทางเพศ โดยร้อยละ 80 เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นำไปสู่การตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ หรือทำแท้ง อีกทั้งเสียงดังเซ็กส์เฮนโรวี



นวดแก้อัมพาต - หมอนวดสาธิต "การนวดเหยียบเหล็กแดง" ซึ่งเป็น 1 ในวิธีนวดรักษาโรค
อัมพฤกษ์-อัมพาต ฉบับภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยหมอนวดจะใช้เท้ารูดน้ำมัน และเหยียบบนเหล็ก
ร้อนๆ ที่เผาบนไฟ จากนั้น จะใช้เท้าข้างที่กดเหยียบเหล็กนวดทับบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหาของผู้ป่วย
ถือเป็นเทคนิคการนวดแบบเฉพาะที่ทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นภายใน 2 เดือน หรือหากอาการหนัก
จะดีขึ้นใน 1-2 ปี ผู้สนใจสามารถชมการนวดสาธิตดังกล่าวได้ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
ครั้งที่ 9 วันที่ 5-9 กันยายนนี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี



ใช้สมองอีกเสบ ชนิดเจี๊ยะ

ใ้สมองอีกเสบชนิดเจี๊ยะนับเป็นโรคใช้สมองอีกเสบที่พบได้บ่อยที่สุดในโลกและในประเทศแถบเอเชีย สำหรับในประเทศไทย พบได้บ่อยทางภาคเหนือ ซึ่งเกิดมากในเด็ก อัตราป่วยสูงที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ 5-9 ขวบ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 0-4 ขวบ และ 10-14 ปี ตามลำดับ โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งติดเชื้ในสัตว์ต่างๆ ทั้งที่เป็นสัตว์ป่า เช่น ลิง เลียง นก หู สัตว์เลี้ยงคลาน หรือสัตว์เลี้ยง เช่น ม้า โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ในชนบท และคนอาจได้รับเชื้อไวรัสเจี๊ยะโดยพุงว่าคาญ หรือยุงท้งบางชนิด เป็นตัวนำเชื้อจากสัตว์มาให้ เมื่อได้รับเชื้อแล้วจะเกิดอาการเจ็บป่วย แต่ไม่เป็นแหล่งแพร่โรคต่อ แหล่งแพร่เชื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับคนคือ ลูกสุกร เพราะระยะเวลาที่ลูกสุกรมีเชื้ออยู่ในกระแสเลือดนานหลายวัน นอกจากนี้ ลูกสุกรยังได้รับการเลี้ยงดูอยู่ใกล้ชิดกับคนและมักอยู่เป็นจำนวนมาก ช่วงที่มีการระบาดมักจะในช่วงสิ้นปีในฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน การระบาดของโรคนี้จะเกิดขึ้นในสุกรก่อนในคน เนื่องจากผู้ใหญ่ มักจะเคยได้รับเชื้อโรคนี้มาก่อนและมีภูมิคุ้มกันแล้ว โรคนี้จึงมักเกิดในเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในช่วงอายุประมาณ 5-9 ขวบ โรคนี้มีระยะฟักตัวในคนประมาณ 5-15 วัน หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อไวรัสในระยะเวลาติดต่อกัน

อาการของโรค บางรายมีไข้ ปวดศีรษะ และคอแข็ง แต่ในรายที่มีอาการชัดเจนจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาจมีอาการหนาวสั่น กล้ามเนื้อกระตุกเป็นบางส่วน มือและเท้าเกร็งหรือขี้ก พูดลำบาก ตาพว้า กลัวแสง บางรายอาจเป็นอัมพาตที่กล้ามเนื้ออกคอก หรือกล้ามเนื้อแขนขา มักจะซึมมากใน 24-48 ชั่วโมง รายที่มีอาการรุนแรงอาจไม่รู้สึ้กตัว

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แพทย์จะให้การรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ให้น้ำเกลือ เจาะคอในรายที่หมดสติหรือมีเสมหะมาก ให้อาหารทางสายยาง ให้ออกซิเจนหรือยาสเตียรอยด์ ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แนะนำให้บอคนเฝ้าจนกว่าอาการจะดีขึ้น กินอาหารอ่อนๆ ดื่มน้ำมากๆ ในรายที่เป็นมาก ระหว่างการพักฟื้น ควรออกกำลังกายพอประมาณ เช่น การเดิน เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น ส่วนผู้ป่วยที่ระบบประสาทถูกทำลายอย่างถาวร จำเป็นต้องทำกายภาพบำบัด

การป้องกันคือ ฉีดวัคซีนป้องกันใช้สมองอีกเสบเจี๊ยะให้เด็ก 1-2 ขวบ และอาจให้พร้อมวัคซีนดีทีพี ซีเอ็มที 4 เมื่ออายุ 1 ขวบครึ่ง ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน เพราะมีภูมิคุ้มกันจากแม่ตั้งแต่ออยู่ในครรภ์ และควรกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

สปส.พบจนท.ทุจริต เบิกค่ารักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายจรัสศักดิ์ สุคนธ์ชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่กองคลังซึ่งเป็นลูกจ้างของ สปส.ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีพฤติกรรมทุจริตในการเบิกค่ารักษาพยาบาลภายใน สปส. จึงสั่งย้ายเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไปปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่น และได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีรองเลขาธิการ สปส.เป็นประธาน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการเบิกค่าเอกซเรย์ร่างกายของเจ้าหน้าที่ใน สปส.หลายคน เป็นวงเงินกว่า 50,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะมีคนที่มีการทุจริตน่าจะมียอดสูงกว่านี้ แต่ยังไม่สามารถระบุชัดเจนได้จะต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

"จากการเรียกมาสอบสวน เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีการตรวจตามที่เบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น จึงได้ทำหนังสือตรวจสอบข้อมูลไปยังโรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่ สปส.ใช้บริการ เพื่อตรวจสอบยืนยันว่ามีที่รายการตรวจร่างกายด้วยการเอกซเรย์ รวมทั้งมีการตรวจร่างกายในลักษณะใด และมีค่ารักษาพยาบาลจำนวนเท่าใด ขณะนี้กำลังรอโรงพยาบาลแจ้งข้อมูลกลับมา จากนั้นจะสรุปข้อเท็จจริง หากพบว่าการทุจริตจริงก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีและให้เจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดออกจากการทำงานของ สปส. เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง" เลขาธิการ สปส.กล่าว

ด้านนายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้กำชับไปยังเลขาธิการ สปส.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างรัดกุม หากพบว่าการทุจริตให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด เนื่องจากเงินของ สปส.เป็นเงินสมทบที่มาจาก 3 ฝ่าย ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ในการนำมาดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตนกว่า 10 ล้านคน

แพทย์ใช้'บัลลูน'แก้ไต้ยีนไม่ซัด

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นพ.ภาสกร ตาวร นันท์ ผู้เชี่ยวชาญหู คอ จมูก โรงพยาบาล บีเอ็นเอช เปิดเผยว่า ได้ริเริ่มนำเทคนิคบัลลูน ขยายท่อในหูชั้นกลางมาใช้แทนการผ่าตัดเป็น ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มี อาการไต้ยีนไม่ซัด มีเสียงก้องในหู และหูอื้อ ที่เกิดจากท่อเชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับโพรง จมูกตีบตัน หรือความผิดปกติของท่อที่มีขนาด เล็กมาแต่กำเนิด

"เทคนิคการใส่บัลลูนเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ ดันเหตุ ไม่ต้องผ่าตัด ลดเวลาในการพักรักษา ตัว ซึ่งในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมา ได้นำเทคนิค บัลลูนมาใช้รักษาโรคไซนัส ขณะที่การรักษาใน หูชั้นกลางมีในต่างประเทศแล้วประมาณ 1 ปี ส่วนประเทศไทยเริ่มต้นได้ประมาณ 2 เดือน" นพ.ภาสกรกล่าว และว่า ที่ผ่านมา การรักษา

อาการที่เกิดจากความผิดปกติของท่อเชื่อม ระหว่างหูชั้นกลางกับโพรงจมูก แพทย์จะเจาะ แก้วหูเพื่อสูดน้ำออก และรักษาระดับความดัน ในหูให้เป็นปกติ หากอาการรุนแรง น้ำในหูมี ลักษณะเหนียวข้น แพทย์จะใช้วิธีใส่ท่อระบาย ขนาดเล็กเข้าไปในแก้วหู เพื่อระบายน้ำที่ขังอยู่ ในหูชั้นกลางออก ท่อนี้จะค้างในหูประมาณปี ครึ่ง และจะหลุดออกเองโดยไม่ต้องดึงออก แต่ การรักษาด้วยวิธีนี้พบว่า คนไข้หลายคนอาการ ไม่ได้ขึ้น ต้องเจาะซ้ำ 2-3 รอบ อาจทำให้สูญเสีย ความยืดหยุ่นของแก้วหู และอาจมีแคลเซียม ตกค้างในชั้นแก้วหู แต่เทคนิคการใส่บัลลูน จะช่วยให้คนไข้ไม่ต้องใส่อุปกรณ์คาไว้ที่หู และ จากสถิติในต่างประเทศพบว่า การรักษาด้วยวิธี นี้ประสบความสำเร็จถึงร้อยละ 90 และไม่ต้อง ใส่บัลลูนซ้ำอีก

เตสิพิวส์

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 หน้า 25

รพ.ลาดบัวหลวงเปิดโรงครัวมุสลิมแห่งแรก

•ดูแลสุขภาพโภชนาการตามหลักศาสนาอิสลาม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวชาลาล โรงพยาบาลลาดบัวหลวง” โดยมี นพ.สมพงษ์ บุญสืบชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นพ.ณรงค์ ถิระวิสาร ผอ.โรงพยาบาลลาดบัวหลวง นายประคิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับพร้อมคณะแพทย์ พยาบาล กลุ่ม อสม. ประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม ที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นพ.ณรงค์ ผอ.โรงพยาบาลลาดบัวหลวง กล่าวว่า ตามที่นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้ป่วยรับอาหารที่มีคุณค่า ไม่เกิดโรคจากอาหารที่ไม่เหมาะสม ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับโรคที่เป็น ตั้งแต่วันที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวงจึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยได้ประสานงานกับผู้นำศาสนาในพื้นที่ คณะกรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสร้างครัวชาลาลขึ้นและดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ด้าน นายวิทยา รว.สาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดที่มีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก คือ นนทบุรี เพชรบุรี ภูเก็ต กระบี่ สตูล ตรัง พังงา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ให้มีโรงครัวชาลาล ให้บริการเมนูอาหารสุภาพอิสลาม ซึ่งมีคุณภาพ ความปลอดภัยให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสอดคล้องกับหลักศาสนา

ขณะนี้ มีโรงครัวของโรงพยาบาลต้นแบบ 2 แห่ง ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสูง คือ 1.โรงพยาบาลยะลา 2.โรงพยาบาลสตูล โดยที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวง เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกที่มีครัวชาลาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามหลักศาสนาอิสลาม.